



ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบ 1 ในระบบ TCAS  
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ประจำปีการศึกษา 2568  
คณะศึกษาศาสตร์และนวัตกรรมการศึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
1	นางสาว ปรียานุช อินทรกำแหง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
2	นางสาว ปณิดา ศรีมาลา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
3	นางสาว นัฐิณี ยี่สารพัฒน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
4	นางสาว รสสุคนธ์ สายสังข์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
5	นางสาว ศศิธร ปรีดี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
6	นางสาว กัญญาลักษณ์ นรินทร์นอก	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
7	นางสาว พาลีณี ถ้อยคำดี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
8	นางสาว ปริญญาพร ตูลาพัฒน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
9	นางสาว กัญจิมมา ศรีสุพัฒน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
10	นางสาว พัชรภาภา คณาศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
11	นาย นำพล อางโยธา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
12	นางสาว ศิริรัตน์ มาตชัยเคน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
13	นางสาว โมนิก้า โปริสลาฟสกี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
14	นางสาว จินต์จุทา จันทร์โพธิ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
15	นางสาว กัลยกร ดากาวงค์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
16	นางสาว จิตติภัตรา ทรัพย์ใส	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
17	นางสาว อัญญาณี ฤทธิชัยนธ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
18	นางสาว ชมพู่ ภูแฮมศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
19	นางสาว ชมภู่มูล มาตรมูล	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการศึกษาปฐมวัย
20	นาย ปิยะทร สุนทรพจน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
21	นางสาว วชิราภรณ์ มั่นทะรา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
22	นาย ปิยงกูร อัศวโชติโกคี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
23	นางสาว พัชรา ชะริชน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
24	นางสาว จุฬาลักษณ์ ศรีตระกูล	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
25	นางสาว หนึ่งฤทัย สิงห์ล้ำ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
26	นางสาว ฟ้าใส ประดับทอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
27	นางสาว วิชชุดา ดวงปานไม้	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
28	นางสาว ศุภลักษณ์ หล้าโคตร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
29	นาย พีรพล พิมพ์ศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
30	นางสาว สาวิตรี รามพันชะ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
31	นางสาว พิชญภา แก้วคุณนอก	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
32	นางสาว ลัดดาพร บุตรวิเศษ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
33	นาย ธีรพล คำวัดไทร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
34	นางสาว ภารวี ไชยศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
35	นางสาว ไพรยา เขจรรักษ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
36	นาย มานพ แก้วเกตุพงษ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
37	นางสาว ลักขณา วรรณทอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
38	นางสาว นิลาวัลย์ คนเพียร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
39	นางสาว อัญชนก ชัยน้อย	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
40	นางสาว จิรายา โพธิ์กุัดไสย	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
41	นางสาว มณีรัตน์ ภูกิ่งเดือน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
42	นางสาว อิตารัตน์ ศรีคำวงศ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
43	นางสาว รัตตินันท์ สันตะวงษ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
44	นางสาว ศุภธิดา บัวคำภู	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
45	นาย จตุรวิทย์ จิตจักร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
46	นางสาว ดุสิตา สุขใจ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
47	นางสาว อริสรา ไชยทองศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
48	นางสาว รัตนา พิมพ์มาศ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาไทย
49	นาย นครินทร์ จินใจ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์
50	นางสาว สิริวิมล ธาดาทอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์
51	นางสาว พุทธิดา ภูคองน้ำ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์
52	นางสาว พัชรพร ไชยวุฒิ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์
53	นางสาว เบญจวรรณ ตริสุนัย	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
54	นางสาว ปภาดา เขยวุฒิ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
55	นาย เทวฤทธิ์ จันทขึ้น	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
56	นางสาว ปิยวรรณ ศรีหะแสง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
57	นาย อติเทพ แสนสุข	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
58	นางสาว กาญจนา ยงสกุล	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
59	นางสาว ศศิประภา เสนาสุข	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
60	นางสาว นวนันท์ मुखศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
61	นางสาว สุธีมนต์ ใจเมตตา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
62	นาย ธนภัทร บุญชัย	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
63	นางสาว ศิริมา แก้วกาเหรียญ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
64	นาย คมกริช บุญยัง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
65	นางสาว ชนิดาภา ฤทธิธนาทรัพย์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
66	นางสาว เพชรชรีดา สารี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
67	นางสาว ศิประภา แสงทอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
68	นางสาว ชนาพร หาดทา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
69	นางสาว อารียา แก้วพิภพ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
70	นางสาว ศศิประภา ไชยภาค	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
71	นาย นวพล ยะพลหา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
72	นางสาว สุพัฒตรา คุณสมบัติ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
73	นาย ชรินทร์ ราชดี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
74	นางสาว ปานขวัญ กุลบุตร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
75	นางสาว จิตภา ทาวรมย์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
76	นางสาว นุชจรินทร์ พันนุมา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
77	นางสาว อนุสรุา แซ่เอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
78	นาย นิรวีชัย กาญจนดา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
79	นางสาว ปนัดดา คุ่มทรัพย์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
80	นาย อนุรักษ์น กุลาใส	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
81	นาย กรวิชัย บุญสมร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
82	นางสาว พรธีรา ศรีสารคาม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
83	นาย กฤตภาส ตุ่มวัด	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
84	นางสาว วรัญญา สืบสิงห์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
85	นางสาว ศิริลักษณ์ ธรรมวงค์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
86	นางสาว น้ำทิพย์ สิทธิโชติ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
87	นาย อนุรักษ์ตร สมพงศ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
88	นางสาว นริศรา เหล่าหวั่น	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
89	นางสาว ศุภรักษ์ วิชัชย	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
90	นางสาว นवलละออ สัพโส	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
91	นางสาว บัณฑิตา พนาเวช	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคณิตศาสตร์
92	นางสาว วิภารัตน์ งามแสง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
93	นางสาว ปาวิตา ธรรมวิฐาน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
94	นางสาว จุฑามาศ เพ็ชรดวงษ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
95	นางสาว กฤตพร โนนสุภาพ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
96	นางสาว อาทิตยา วงค์ทอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
97	นางสาว นัฐลดดา สมัครวงค์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
98	นางสาว สุจิตา จัदनอก	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
99	นางสาว อิดารัตน์ เทพนรินทร์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
100	นางสาว เกศกนก บุญมั่น	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
101	นางสาว พิมพ์นก สุกันยา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
102	นางสาว ปลายฟ้า เพชรสังหาร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
103	นาย นราเทพ พลเขต	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
104	นางสาว ศุภาพิชญ์ หมายสุข	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
105	นาย ศุภวัชร บาลลา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
106	นางสาว วริศา วัฒนศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
107	นางสาว นันทิษา อาจดวงดี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
108	นางสาว ชยาภรณ์ มาลีตรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
109	นางสาว ธัญลักษณ์ โพธิ์ซี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
110	นางสาว ณิชุณิษา ศรีโสดา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
111	นางสาว ทิพย์สุดา ศรีแก้ว	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
112	นางสาว ปภัสรา เจริญนท	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
113	นางสาว จิรธิดา แสงจันทร์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
114	นางสาว นฤกร เถาหมอ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
115	นางสาว อรปรียา สวดสม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
116	นางสาว กมลชนก กุทธิสถิตย์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
117	นาย ชิชณุพงศ์ วงพรมมา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
118	นางสาว ดลยา โคตรเสนา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
119	นางสาว พิชญา วงษ์ภักดี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
120	นางสาว วิมลวรรณ สุขนอก	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
121	นางสาว พลอย นพเพชร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
122	นางสาว ปนัดดา ทับศรีแก้ว	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
123	นาย วริศ คำศิริ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
124	นางสาว แคนดาว แกมนิรัตน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป
125	นางสาว ภัทรธิดา โสจันทร์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
126	นางสาว เปมิกา ปุพผาโกสุม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
127	นางสาว ปภาดา นังตะลา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
128	นางสาว นันทิตา คนคล่อง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
129	นาย บดิพัฒน์ ทับซ้ายขวา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
130	นางสาว บุญยวีร์ ดลเยี่ยม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
131	นางสาว พุทธิตรา จันทร์แดง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
132	นางสาว นริศราภรณ์ กางแม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
133	นางสาว ดารณิรัตน์ เขิตร้า	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
134	นางสาว อัญสิริ ลำไผ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
135	นางสาว วิภารัตน์ ตรงธิ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
136	นางสาว วันวิสาข์ บุญใหญ่	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
137	นาย ประภาคิด ก้องเวหา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
138	นางสาว ภาณุมาศ จอดนอก	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
139	นางสาว นิภาวรรณ ชัยประโคน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
140	นางสาว พรปวีณ์ ภูสมตา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
141	นางสาว อริสรา ดวงดี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
142	นางสาว นาถลดา ฝ่ายพลแสน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
143	นางสาว สุภานันท์ อ่อนตาจันทร์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
144	นางสาว พัชรพร มีศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
145	นางสาว วริศรา หนองโยธา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
146	นางสาว จินดารัตน์ พลกันยา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
147	นางสาว ปวีณิธิดา ขานอัน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
148	นางสาว อาภัสรา รักษาพล	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
149	นางสาว สุนิตรา เสวะนา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
150	นาย อนุสรณ์ หมี่หม่อม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
151	นางสาว อรัญญา ช่วยสุข	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
152	นางสาว กัลยา แซ่บุญ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
153	นาย ธวัชชัย แผงตัน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
154	นางสาว ศิริบูรณ์ คำโสภา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
155	นาย ธนากร ไชยคำมิ่ง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
156	นาย เจษฎา คำบุญ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
157	นาย ณัฐพงศ์ คำโสภา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
158	นางสาว เจียรระไน สุขชา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
159	นางสาว นภพร งามตรง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
160	นางสาว พิมพ์นิศาภรณ์ เหล่าฝักสาร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
161	นางสาว อนินทิศา สุปัญญา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
162	นางสาว อธิยา ฝ่ายพลแสน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
163	นางสาว รักษิณา แสนทวีสุข	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
164	นางสาว พรรณวดี เมืองนาท	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
165	นาย เด่นชัย ยวະบุตร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
166	นางสาว พรชนก ภูน้ำใบ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
167	นางสาว มาริสา ศรีลาราช	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกการประถมศึกษา
168	นาย ณัฐภัทร โจนะสิทธิ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
169	นางสาว อัญญารัตน์ สุมิ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
170	นาย จิตติวัฒน์ มาตงามเมือง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
171	นาย นิธินันท์ ทุมวรรณ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
172	นาย อนุชา พิณีจ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
173	นางสาว ภักจิรา โสภิน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
174	นาย สุภักชน ศรีบุรมย์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
175	นาย ประมัตต์ หมอสมบุญ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
176	นาย ฐิติศักดิ์ นาคอก	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
177	นางสาว อัญญารัตน์ เหมกุล	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
178	นาย นรพัฒน์ กมลเลิศ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
179	นาย ภูพิทักษ์ เขจรดวง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
180	นาย นายอภิรักษ์ อักษรศักดิ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
181	นางสาว สุภัณฑา พันผา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
182	นาย ธนวัฒน์ กมลแสง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
183	นาย เมติมยศ พิณธูกร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกคอมพิวเตอร์
184	นาย พีรวิษณุ ภัคดีบุรุษ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
185	นาย อีรภัทร์ ดีปัญญา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
186	นาย เกริกบุญย์ เกตุวิเศษกุล	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
187	นางสาว ลักษมี ศรีมงคล	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
188	นางสาว วรกานต์ ดวงศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
189	นาย สุรสิทธิ์ วิชัยวงศ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
190	นางสาว เมยาวดี จรรย์วัฒน์อำไพ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
191	นางสาว ญัฐชนันท์ เจือจันทร์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
192	นางสาว สุจรรจิรา วงศ์ขุมภู	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
193	นางสาว สุปรียา คำสุขุม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
194	นางสาว กชกร งามวงศ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
195	นาย อภิวิชัย คนขยัน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
196	นางสาว จุฑามณี แสนศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
197	นางสาว สุรดี จันทุดม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกภาษาอังกฤษ
198	นาย อาณกร ไชยรัง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกเกษตรศาสตร์
199	นาย สิปกร กิตติอุดมพันธ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
200	นาย ทองดี นันทมาตย์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
201	นาย วายุพัฒน์ คำศิลา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
202	นางสาว อวัลรัตน์ ทองพูลจันทร์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
203	นาย ธนาวิทย์ วรรณแสน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
204	นาย ยอดยุทธ หอมพิกุล	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
205	นางสาว กชกร นาอุดม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
206	นาย ประทีป กองทอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
207	นาย สุกกิจ ต๊ะพงษ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
208	นางสาว สุดารัตน์ เรือเรือ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
209	นาย นันทกร แพงศรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
210	นางสาว พิราอร ดาวันยัง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
211	นาย ธีระวัฒน์ จิตรภักสินธ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
212	นาย ปัญญาพัฒน์ ธรรมะรัตน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
213	นาย วิชกรเกียรติ อนุคำ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
214	นางสาว หทัยชนก ภูคกงน้ำ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
215	นางสาว อารยา นันท์ภักดี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
216	นางสาว รุติวรดา พิณจมนตรี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
217	นาย คมสันต์ ภูยอดเพชร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
218	นาย บัณฑิต เกี่ยมแสนเมือง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
219	นางสาว พลอยลดา ปะวะภูตะโก	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
220	นางสาว ศิรินารถ ฐานวิสัย	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
221	นางสาว กนกวรรณ วันสา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
222	นางสาว จันทร์จิราพร อุ่นคำ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
223	นาย ภูมิศักดิ์ ชนะภูมิ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
224	นาย พีระพัฒน์ ภูชัยแสง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกสังคมศึกษา
225	นางสาว พุทธจิตา ราขขารี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
226	นางสาว พฤษชาชาติ ภูหนองโอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
227	นางสาว เจริญรัตน์ จุนใจ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
228	นางสาว นภัสสร ลันดา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
229	นาย ภาคิน อุตวัฒน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
230	นางสาว พัฒนิตา แซ่ตั้ง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
231	นางสาว พิชดา เพลรัตน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
232	นางสาว สุธิชา น้อยเพ็ง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
233	นางสาว ณัฐธิดา อรุณพาส	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
234	นางสาว ปรีชญา พะนาที	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
235	นางสาว ศิริประภา ไผะรัตน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกชีววิทยา
236	นาย นนทวัฒน์ พันพิพิธ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
237	นาย อติสร จุมพลมา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
238	นาย อนุรักษ์ ศรีสิงห์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
239	นาย ทินภัทร สายบุตร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
240	นาย ธวัชชัย เยาวนิช	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
241	นาย ธนภัทร ชมารสมบูรณ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
242	นาย ภาณุเดช โปนา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
243	นางสาว พลอยประกาย จิมไธสง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
244	นาย เกียรติประวัติ นาระวิน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
245	นางสาว พรพรรณ ไร่ประชา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
246	นาย ธราเทพ ทัดทอง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
247	นาย ภูวดล มะโนมัย	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	สาขาวิชา
248	นาย อนุชิต สุวรรณเรือง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
249	นางสาว กันลยา ผลานิสงค์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
250	นาย ภูมินทร์ แน่นอุดร	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
251	นางสาว รุ่งธิญา นาทันเริ่ม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
252	นาย พุดังพงศ์ คำทองสุข	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
253	นาย ธีรวัฒน์ มุลมี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
254	นาย ธีรภัทร ไทยอ่อน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
255	นางสาว อัมภิกา ศรีรักษา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
256	นาย มานิช หอมจันลี	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
257	นาย สุรียา ทิพย์สิงห์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
258	นางสาว ชุติกาญจน์ โสตาคำแสน	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
259	นาย นครินทร์ ศรีนางแย้ม	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
260	นาย จิรเมธ เจียมรัมย์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
261	นางสาว รัชนิวรรณ พงษ์สะพัง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
262	นาย สุรียา บุปผา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
263	นาย สวิตต์ คงประพัฒน์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
264	นาย สิริวิชญ์ ชาญวิริยะปรีดา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
265	นาย ธนโชติ เชื้อนอำคา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
266	นางสาว จารุภา ภูหลวง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
267	นางสาว จิรฐิติกาล เก่งสารกิจ	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกพลศึกษา
268	นาย เผาพงศ์ ไหมแพง	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์
269	นางสาว อัญพร จุลมุสิทธิ์	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์
270	นาย สุรเกียรติ วิลา	สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ วิชาเอกฟิสิกส์

ยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS (Clearing House) รอบที่ 1 วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2568